

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2022

V/v tham gia ý kiến việc Tổng Công ty xây dựng và thương mại Hưng Đô xin được hoạt động tập kết, kinh doanh trở lại tại bãi tập kết kinh doanh cát xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhận được Giấy mời số 725/GM-STNMT ngày 23/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến việc Tổng Công ty xây dựng và thương mại Hưng Đô xin được hoạt động tập kết, kinh doanh trở lại tại bãi tập kết kinh doanh cát xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa của liên ngành, ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 843/CCTL-QLĐĐ ngày 29/9/2022, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Kết quả kiểm tra

Bãi tập kết kinh doanh cát tại xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa của Tổng Công ty Xây dựng và Thương mại Hưng Đô nằm tại bãi sông tương ứng vị trí K48+900 đê tả sông Mã (đê cấp II); được UBND tỉnh cho thuê đất làm bãi tập kết kinh doanh cát tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 12/02/2015; được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 696738 ngày 07/7/2015 với diện tích 17.600 m², có thời hạn sử dụng đến 21/9/2024.

Tại thời điểm kiểm tra khu vực bãi tập kết, Đoàn kiểm tra liên ngành đã ghi nhận: Ngoài các hoạt động thực hiện khắc phục những tồn tại được ghi nhận tại Biên bản làm việc ngày 29/6/2022, Công ty đã tiếp tục thực hiện các hoạt động san gạt hạ thấp độ cao bãi tập kết cát, lắp đặt trạm cân tại vị trí đầu vào khu vực bãi (cụ thể tại Biên bản làm việc ngày 27/9/2022).

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

Qua kiểm tra, ghi nhận hiện trạng bãi tập kết cát cao khoảng 2,5m với trữ lượng khoảng 16.500m³. Thời điểm hiện nay đang là mùa mưa lũ, với khối lượng cát lớn trên bãi sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy và thoát lũ dòng sông. Căn cứ hiện trạng bãi tập kết cát và đối chiếu với các yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Văn bản số 64/TB-UBND ngày 09/5/2022 và số 11507/UBND-CN ngày 05/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đề nghị báo cáo cấp có thẩm

quyền cho hoạt động trở lại bãi tập kết kinh doanh cát tại xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa của Tổng Công ty xây dựng và thương mại Hưng Đô.

Đề đảm bảo không gian thoát lũ sông Mã trong mùa mưa lũ năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị một số nội dung sau:

- Công ty tiếp tục tổ chức san gạt, hạ thấp độ cao bãi tập kết cát; chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục đào rãnh thu - thoát nước và trạm cân tải trọng xe ra vào khu vực bãi tập kết trong thời gian chờ xem xét cho hoạt động trở lại.

- Nếu được cho phép hoạt động trở lại, Công ty tổ chức lập kế hoạch thanh thải khối lượng cát tập kết còn tồn đọng; sau khi thanh thải xong mới tiếp tục thực hiện tập kết thêm cát lên bãi đảm bảo theo quy định.

- UBND thành phố Thanh Hóa giao UBND xã Hoàng Quang trực tiếp giám sát, kiểm tra hoạt động của bãi tập kết theo quy định.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường